



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 21 – 27 กันยายน 2554

ยิ่งลักษณ์-กิตติรัตน์ได้จำหน่ายข้าวโปร่งใส ซึ่งนักวิจารณ์มองมิติเก่ายันรัฐมุ่งช่วยชาวนาตรง

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยมติการออกมาตรการนโยบายรับจำหน่ายข้าวของ ม.ร.ว. ปรีดียาทร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี ว่า หากถามโดยส่วนตัวก็คงเป็นมิติเก่า เพราะมิติใหม่วัตถุประสงค์ของระบบรับจำหน่ายข้าว นั้น ต้องการให้ชาวนาได้รับประโยชน์โดยตรงที่ไม่ผ่านระบบกลาง ส่วนจะเชิญคนที่วิพากษ์วิจารณ์ อาทิ ม.ร.ว.ปรีดียาทร และนายอัมมาร สยามวาลา อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) มาหารือหรือไม่ นั้น นายกษ กล่าว ว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและร.พ.าณิษฐ์ ทำงานเรื่องนี้อยู่ มีการพูดคุยกันบ้างอยู่แล้ว สำหรับข้อห่วงใยในส่วนนโยบายรับจำหน่ายข้าวของเดิมนั้นจะนำเอาปรับปรุงในครั้งนี้ด้วย

นายกิตติรัตน์ กล่าว ว่า กรณี ม.ร.ว.ปรีดียาทร ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการดำเนินงานโครงการรับจำหน่ายข้าว เพราะจะสร้างความเสียหายเกือบ 2.5 แสนล้านบาทนั้น มั่นใจว่าการดำเนินโครงการนี้จะไม่ขาดทุน คนที่ออกมาวิจารณ์รู้หรือไม่ ว่า เงิน 4 แสนล้านบาท ที่นำมาใช้ดำเนินการเป็นเงินหมุนเวียน ไม่ใช่เงินงบประมาณ เมื่อขายข้าวได้ รัฐบาลก็จะมีรายได้กลับคืนมา และมั่นใจว่าสามารถขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐได้ในราคาที่เหมาะสมกับราคาที่รับจำหน่าย

"รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลเกษตรกร 6 ล้านครัวเรือน ให้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปล่อยให้ตามยถากรรมไม่ได้ ถ้าทำแบบนั้น จะมาเป็นรัฐบาลทำไม ผมอ่านความเห็น ม.ร.ว.ปรีดียาทรแล้ว ซึ่งยืนยันว่าเราจะดำเนินงานมีความซื่อตรงโปร่งใส" นายกิตติรัตน์ กล่าว

ส่วนจะเชิญนักวิชาการที่คัดค้านมาหารือหรือไม่ นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาได้คุยกับนักวิชาการหลายคน แต่ยอมรับว่าไม่อาจเปลี่ยนความคิดได้ เป็นไปได้ว่าคนเราขาดความเชื่อมั่นไปแล้ว แต่ตนไม่เชื่อว่าเราจะแก้ไขปัญหาองค์กรรับขึ้นไม่ได้ รัฐบาลจะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านการรับรองจากข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการรับจำหน่ายระดับจังหวัด มีคณะกรรมการ 15 คณะเข้ามาตรวจสอบ ขณะที่กระบวนการรับจำหน่าย กระบวนการสีแปร ก็จะดำเนินการเป็นขั้นตอน มีทีมงานในการระบายข้าว ไม่ต้องกังวลว่ารัฐบาลเป็นรายเดียวที่ซื้อข้าว ซึ่งการบริโภคภายในเดือนละ 5-6 แสนตัน ก็ได้รับการยืนยันจากผู้ค้าว่าพร้อมจะดำเนินการปกติ

"หลายท่านบอกว่า ระวัง ราคาข้าวจะไม่ไปไหน รัฐบาลจะขาดทุน มั่นใจเถอะครับ เราสามารถทำได้ ของเรามีคุณภาพ แต่ในขณะที่เดียวกันหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผมก็ต้องดูแล ไม่ให้ราคาข้าวในประเทศที่ผู้บริโภคในประเทศจะต้องซื้อสูงเกินไป"

ส่วนกรณีอดีตผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) ลงนามขายข้าวให้อินโดนีเซียนั้น ในสัญญาจะเป็นผลก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามรับรอง แต่ตนไม่รับรอง เพราะราคาที่พูดเป็นราคาที่ไม่ได้สอดคล้องกับราคาข้าวเปลือกที่รัฐบาลรับจำหน่าย

นายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ข้าวที่เข้าร่วมโครงการจะไม่ได้มีจำนวนมากถึง 27 ล้านตันตามที่คาดการณ์ เพราะชาวนาต้องเก็บข้าวส่วนหนึ่งไว้บริโภค เก็บทำพันธุ์ข้าว และน่าจะมีชาวนาบางส่วนที่นำข้าวไปขายให้โรงสีทั่วไปแทนเข้าร่วมโครงการเพราะได้ราคาดีใกล้เคียงกันตามทิศทางราคาตลาดที่กำลังสูงขึ้น

"ปัญหาเกิดขึ้นมาก็แก้ไขไป เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ เราอธิบายได้ ทุกอย่างทำงานกับแบบโปร่งใสตรวจสอบได้"

นายภูมิ กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

กว่านซื้อข้าวตุนเกินกำไรซื้อโรงสีจ้องใช้สิทธิขานำจำหน่ายแฉส่งออกฮั้วตปท.หยุดซื้อขาย

กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าขณะนี้ราคาข้าวสารในประเทศปรับขึ้นกระสอบละ 250 บาท หรือเพิ่มขึ้นตันละ 2,500 บาท โดยราคาขายส่งข้าวขาว 100% ไม่รวมกระสอบขยับขึ้นจาก 1,600-1,650 บาท เป็น 1,850-1,900 บาท/กระสอบ(100 กก.) และข้าวขาว 5% จาก1,550-1,600 บาท เป็น 1,800-1850 บาท ข้าวเปลือกจากตันละ 1-1.1 หมิ้นบาท เป็น 1.1-1.2 หมิ้นบาท

แหล่งข่าวจากวงการส่งออกข้าวเปิดเผยว่า ราคาข้าวสารภายในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้ประกอบการภายในประเทศกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ผลิตข้าวถุง ได้กว่านซื้อข้าวก่อนที่ต้นทุนข้าวสารจะขยับขึ้นในเดือนหน้า ประกอบกับมีกลุ่มพ่อค้าข้าวโรงสีหันมาซื้อข้าวเก็บไว้ เพื่อรอขายเก็งกำไรในช่วงเปิดโครงการรับจำนำ เพราะเมื่อเปิดโครงการวันที่ 7 ต.ค.นี้แล้ว ตลาดข้าวในประเทศน่าจะเพิ่มตามต้นทุนข้าวเปลือก 1.5 หมิ้นบาท/ตัน ซึ่งมีกระแสข่าวว่าโรงสีบางส่วนเตรียมนำข้าวเปลือกที่ซื้อมาช่วงนี้ สวมสิทธิขานำ เนื่องจากข้าวเปลือกของชาวนาหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วม จึงต้องเก็บเกี่ยวขายให้โรงสีและพ่อค้าแทน

ฟากผู้ประกอบการโรงสีก็ออกมาตอบโต้ทันทีว่า ผู้ส่งออกบางกลุ่มได้ร่วมมือกับตัวแทนนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ (โบรกเกอร์) ชะลอซื้อข้าวจากไทยชั่วคราว เพื่อบีบให้รัฐบาลระบายข้าวราคาถูกออกมาเนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อจากต่างประเทศมีสต็อกข้าวอยู่สูง และมีตัวเลือกในการซื้อข้าวจากเวียดนามและอินเดียจึงไม่จำเป็นต้องซื้อข้าวจากไทยเพียงอย่างเดียว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาข้าวในประเทศขยับขึ้นรวดเร็ว เป็นผลจากโครงการรับจำนำที่ใกล้จะเริ่มทำให้ผู้ส่งออกชะลอเจรจาซื้อขายเพราะตลาดยังรับราคาที่แพงขึ้นไม่ได้ จึงหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามอินเดีย ที่เพิ่งกลับมาส่งออกแทนเชื่อว่าจะกระทบยอดส่งออกเดือนก.ย. อาจลดถึง 30% เหลือส่งออกเพียง 6.5 แสนตัน

อย่างไรก็ดี แนวโน้มราคาข้าวเชื่อว่าจะปรับขึ้นอีกทั้งในและต่างประเทศ โดยในประเทศข้าวขาว100% อาจถึงตันละ 2.2 หมิ้นบาทจาก 1.8-1.9 หมิ้นบาท ส่วนราคาเอฟโอบีที่ขึ้นมาตันละ 620 เหรียญสหรัฐ อาจทะลุ 700 เหรียญสหรัฐแต่เชื่อว่าราคาเหล่านี้ผู้ซื้อไม่ยอมรับ เพราะเวียดนาม อินเดีย ขายถูกกว่าไทยตันละ 50-100 เหรียญสหรัฐ หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ปีหน้าส่งออกจะลดลง 50%

ที่มา โพสต์ทูเดย์

โรงสี'แห่กักตุนข้าวหอมมะลิราคาพุ่ง

นายมนัส คล้ายบุรี เจ้าของบ้านข้าวสวย ผู้ประกอบการค้าส่งข้าวสารรายใหญ่ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าโครงการรับจำนำข้าวที่จะเริ่มวันที่ 7 ต.ค.นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อกลไกค้าข้าวอย่างมาก โดยพบว่าทั้งชาวนาและโรงสีได้เริ่มกักตุนข้าวเพื่อรอเข้าโครงการ ขณะที่โรงสีบางแห่งยังสต็อกข้าวเพิ่มขึ้นจากปกติ 100-150% ซึ่งภาวะกักตุนที่เกิดขึ้นขณะนี้ แม้จะยังไม่ถึงขั้นข้าวสารขาดตลาด แต่ส่งผลให้ราคาข้าวสารหอมมะลิใน จ.เชียงใหม่สูงขึ้น กก.ละ 3 บาท หรือ จากกระสอบละ 1,200 บาท เป็น 1,320 บาท

นอกจากนี้ ยังพบว่าโรงสีหลายแห่งเริ่มซื้อสิทธิขานำ โดยกว้างซื้อใบประทวนเพื่อนำข้าวเข้าโครงการจำนำ หวังส่วนต่างราคา ซึ่งภาวะที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงกับผู้บริโภค ที่ต้องซื้อข้าวสารราคาแพงขึ้น

"ที่ผิดเป็นห่วง คือ หลังวันที่ 7 ต.ค. กลุ่มผู้ส่งออกข้าวจะหันมาทำตลาดข้าวในประเทศมากขึ้น เพราะราคาข้าวตลาดโลกถูกกว่าในประเทศ เมื่อส่งออกไม่ได้ จึงหันมาเน้นขายในประเทศแทน ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่ต้องซื้อข้าวแพงขึ้น" นายมนัสกล่าว

นายจาตุรงค์ เจริญทรัพย์ ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดลพบุรี เจ้าของโรงสีข้าวธาราเจริญ กล่าวว่า สมาชิกชมรมโรงสีข้าว จ.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการจำหน่ายข้าว 20 ราย ทั้งโรงสีข้าวและโกดังเก็บข้าว กระจายไปตามอำเภอต่างๆ ที่เป็นแหล่งทำนาของ จ.ลพบุรี แต่การรับจำหน่ายช่วงแรกคาดว่าจะมีข้าวมาจำหน่ายไม่มาก

"การจำหน่ายข้าวรอบนี้ คาดจะมีข้าวเข้าโครงการไม่เกิน 1 หมื่นตัน เพราะภาคเหนือและภาคกลางถูกน้ำท่วมหมด หากจำหน่ายตามฤดูกาลจะมีข้าวจากลพบุรี เข้าโครงการไม่ต่ำกว่า 1 แสนตัน ซึ่งหลังน้ำลดแล้ว ชาวนาจะหันมาเร่งทำนาอันใหม่ การรับจำหน่ายช่วงที่ 2 จะมีข้าวออกสู่ตลาดเต็มที่" นายจาตุรงค์กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ข้าวถูกขึ้นแน่ 40%ม.ค.55 ส่งออกรุด'โด่ง'ดังอัมมารแจ้งจำหน่าย

นายวิฑูรย์ หวังหลี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารงานขายและการตลาด บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวพ่นมุ้ง เปิดเผยว่า ในขณะที่ผู้ประกอบการข้าวถุงทุกรายมีสต็อกข้าวราคาเดิมอยู่น้อยมาก เพราะได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาข้าวในประเทศที่สูงขึ้น ตามนโยบายรับจำหน่ายข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาทของรัฐบาล เห็นได้จากตั้งแต่เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ราคาข้าวสารในประเทศสูงขึ้น 30-40% แล้ว แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ขึ้นราคา คาดว่าเมื่อรัฐบาลประกาศใช้นโยบายรับจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือน ต.ค.นี้ จะทำให้ราคาข้าวถุงในตลาดเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริงประมาณ 30-40% เช่นเดียวกัน

"ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีสต็อกข้าวอยู่ในระบบจำนวนน้อยที่คงราคาเดิมได้ แต่หากสต็อกสินค้าหมดลงก็จำเป็นต้องขึ้นราคาทันที โดยคาดว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะขึ้นราคาพร้อมกันในเดือน ม.ค.55" นายวิฑูรย์ กล่าว

นางโสพรรณ มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท เจียแม็งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวถุงตราหงษ์ทอง กล่าวถึงนโยบายรับจำหน่ายของรัฐบาลว่า ในเดือน ต.ค.นี้ ที่นโยบายมีผลบังคับใช้ จะทำให้ต้นทุนข้าวขาวปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 4-6 บาทต่อกิโลกรัม หรืออยู่ที่ 22-24 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันอยู่ที่ 18 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาข้าวหอมมะลิ จะขึ้นราคา 8 บาทต่อกิโลกรัม หรืออยู่ที่ 40 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันมีราคา 32 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจากต้นทุนที่สูงขึ้นมาก ยังไม่สามารถระบุได้ว่า ผู้ประกอบการข้าวถุงจะปรับขึ้นราคาตามต้นทุนหรือไม่ เพราะยังมีต้นทุนด้านอื่นประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งจากค่าแรง ค่าบรรจุภัณฑ์สินค้า และปัญหาน้ำท่วม

ด้าน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการดำเนินการรับจำหน่ายข้าวว่ามีความมั่นใจว่าการดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาล จะไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติตามที่หลายฝ่ายกังวล โดยพร้อมจะชี้แจงรายละเอียดให้ผู้คัดค้านเข้าใจ โดยยืนยันว่าจะปรับปรุงขั้นตอนการรับจำหน่ายข้าวให้มีความโปร่งใส เพราะเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

"โดยส่วนตัวอยากเชิญ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร และ นายอัมมาร สยามวาลา ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายรับจำหน่ายข้าว มารับฟังข้อเสนอแนะและทำความเข้าใจถึงการดำเนินโครงการต่อไป" นายกิตติรัตน์ กล่าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ต้องยอมรับช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวในประเทศขยับขึ้นรวดเร็ว โดยเป็นผลจากโครงการรับจำหน่ายที่ใกล้เริ่ม ทำให้ขณะนี้ผู้ส่งออกส่วนใหญ่เริ่มชะลอเจรจาซื้อขายไว้ก่อน เพราะราคาข้าวที่เพิ่มขึ้นนั้น ตลาดยังรับไม่ได้และผู้นำเข้าหันไปซื้อข้าวจากเวียดนาม อินเดีย ที่เพิ่งกลับมาส่งออกแทน ส่วนที่ซื้อขายกันตอนนี้ส่วนมากเป็นคำสั่งซื้อเก่าที่ตกลงกันไว้นานแล้ว ดังนั้นจึงกระทบยอดส่งออกเดือน ก.ย.อย่างแน่นอน ซึ่งอาจลดลงจากเดือนก่อน 30% เหลือส่งออกเพียง 650,000 ตันเท่านั้น

นายภูมิ สาระพล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2554/55 จะยังเดินหน้าต่อไป และเชื่อว่าปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จะสามารถแก้ไขได้ และเชื่อว่าข้าวที่เข้าร่วมโครงการจะไม่ได้มีจำนวนมากถึง 27 ล้านตัน.

ที่มา ไทยโพสต์

ปรีดิยาธรออกโรงตำหนโยบายจำหน่ายข้าว

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลสถิติโครงการรับจำหน่ายข้าวย้อนหลังกว่า 30 ปี พบว่า โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกปี 2554/2555 ซึ่งรัฐบาลประกาศว่าจะรับจำหน่ายนาปีทั้งหมด แต่เชื่อว่าจะต้องรับจำหน่ายนาปรังด้วยนั้น คาดว่าจะมียอดการผลิตข้าวนาปีและนาปรังมากกว่า 32 ล้านตัน แต่จากปัญหาอุทกภัย อาจทำให้ผลผลิตลดลงเหลือประมาณ 30 ล้านตัน และจากการที่กำหนดราคาจำหน่ายสูงกว่าราคาตลาดมาก จึงน่าจะมีผู้นำข้าวมาจำหน่ายไม่น้อยกว่า 90% หรือ 27 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม การที่รัฐต้องถือข้าวจำนวนมหาศาล จะส่งผลให้ราคาตกต่ำ รวมถึงผลกระทบจากความล่าช้าในการระบายข้าว จะส่งผลให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ และราคาตกต่ำเช่นกัน

“ผมยังเชื่อว่าการออกไปประทวนปลอม และการร่วมมือระหว่างนักการเมืองกับพ่อค้า ในการประมูลซื้อข้าวจากหน่วยงานของรัฐ คงหมดไปได้ยาก ดังนั้นยอดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจึงไม่น่าจะเป็นเพียง จำนวนรับจำหน่าย 27 ล้านตัน คุณด้วยผลต่างของราคาจำหน่ายกับราคาตลาด ที่ต้นละ 5,000 บาท หรือ 135,000 ล้านบาท แต่คงจะมากกว่านี้ แต่เชื่อว่ามีเมื่อรวมความเสียหายจากทุกสาเหตุคงไม่ต่ำกว่า 2.5 แสนล้านบาท” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าว

ส่วนการที่รัฐบาลจะผลักดันราคาในตลาดโลกให้สูงขึ้นในปีหน้านั้น ไม่น่าจะดำเนินการได้ เพราะผลผลิตข้าวแหล่งอื่นๆ ไม่ได้ลดลง และผลผลิตข้าวสาลีของโลกในช่วงนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งจะฉุดราคาข้าวทางอ้อม

ทั้งนี้ การที่ข้าวเกือบทั้งหมดในตลาดอยู่ในมือรัฐบาล จะส่งผลให้เอกชนไม่มีข้าวสำหรับค้าขายและส่งออก ต้องรอการขายข้าวจากรัฐบาล และจะไม่ทันประเทศคู่แข่งเช่น เวียดนาม และอินเดีย ซึ่งเท่ากับว่าเปิดโอกาสให้คู่แข่งแย่งตลาด และจะส่งผลต่อปริมาณการส่งออก

ส่วนแผนการระบายข้าวที่ระบุว่าจะใช้ระบบหมุนเวียนระบายทันทีที่รับจำหน่าย จะไม่ช่วยแก้ปัญหา เพราะตลาดรับรู้ว่าไทยต้องการขายข้าวจึงรอกตรราคา วิธีการนี้จึงไม่ได้แก้ปัญหา และไม่ทำให้ภาพรวมการระบายข้าวรัฐได้กำไร เมื่อเทียบกับมูลค่าที่รับจำหน่ายมาจากชาวนาเฉลี่ยต้นละ 15,000 บาท แต่เมื่อขายออกคงจะขาดทุนอย่างต่ำ 1.5 แสนล้านบาท เพราะจากการพิจารณาสถิติ ในช่วงปี 2524/2525 จนถึงปี 2547 พบว่า ราคาจำหน่ายไม่เคยสูงกว่าราคาตลาด

“ผมติดตามเรื่องนี้ด้วยความทุกข์ใจว่า จะต้องทนมองนักการเมืองบางคนที่ได้รับคุณธรรม ผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินแก่ประเทศชาติครั้งใหญ่ที่สุด โดยไม่สามารถจะหยุดยั้งได้ แต่ยังมีหวังอยู่ที่บุคคลสองคนที่ผมรู้จักพื้นเพพอควร และเป็นสองคนที่โดยหน้าที่ต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนี้ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากการติดตามสถานการณ์ทราบว่ารัฐมนตรีทั้งสองคน ไม่ได้เป็นต้นคิด แต่ผู้ที่ผลักดันเป็นระดับเฮอร์ฟิวเททของพรรคที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ยังไม่สามารถทำงานการเมืองได้” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าว

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าโครงการนี้สามารถแก้ไขได้ ส่วนวิธีการแก้ไขนั้น ต้องถามว่าพร้อมจะดำเนินการหรือไม่ เพราะมีวิธีการที่จะทำให้ชาวนามีรายได้ดี ยังคงระบบการค้าเสรีไว้ ป้องกันเหลื่อมมาเกาะหลังชาวนา จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศไม่ใช่ทั้งวิธีจำหน่ายหรือประกันรายได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เล็งตั้งเอฟเฟทช่วยขายข้าว-คาดการณ์พุ่ง 20%

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังการเปิดรับจำหน่ายข้าวตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเริ่มวันที่ 7 ต.ค. นี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตนจะเสนอแนวทางการระบายข้าว ซึ่งในส่วนการตลาดควรจะมี 3 ระบบประกอบกันเพื่อให้ตลาดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1.การขายข้าวโดยตรงจากรัฐบาลเอง 2.ผ่านกลไกตลาดปกติ เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลี้ยงตัวเองได้ และ 3.การใช้กลไกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอฟเฟท) ซึ่งที่ผ่านมายังมีการใช้ผ่านกลไกนี้น้อยมาก

"ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก แต่กลับไม่สามารถกำหนดราคาข้าวได้เอง เช่นเดียวกับน้ำตาลทรายที่ไทยเป็นผู้ผลิตอันดับสองของโลกแต่กลับถูกกำหนดราคาโดยผู้ซื้ออย่างสหรัฐ ซึ่งต้องการกตราคาน้ำตาลทรายให้ต่ำเพื่อการบริโภคของตนเอง ขณะที่ตลาดข้าวกลับถูกกำหนดโดยพ่อค้าข้าว ส่วนที่ผู้ส่งออกของไทยเห็นว่ากรรับจํานำจะทําให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดเพราะข้าวไทยมีราคาแพงกว่าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ผมมองว่าผู้ส่งออกส่วนใหญ่ยังคงชินกับการส่งออกข้าวในราคาถูก ทั้งๆ ที่ข้าวไทยควรมีหลายระดับราคาให้เลือก และผมมั่นใจว่าโครงการรับจํานำจะไม่ทําให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดแน่นอน" นายบรรยงกล่าว

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ครึ่งปีหลังนี้เชื่อว่าราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น 20% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก จากนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดรับจํานำข้าวเปลือกในราคาสูงตันละ 15,000 บาท และข้าวหอมมะลิตันละ 20,000 บาท สำหรับแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญทั้งยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน ในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะชะลอตัวลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ภัยธรรมชาติ และต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ที่มา ข่าวสด

โรงสีพ่นกำไรข้าวหน้า รัฐบาล 3 แหล่ง

แหล่งข่าวกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับว่าวันที่ 28 กันยายน 2554 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสัมมนาใหญ่เพื่อซักซ้อมโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2554/55 ที่รัฐบาลเห็นชอบให้เริ่มโครงการวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เร็วกว่ากำหนดการเดิมที่จะให้เริ่มรับจํานำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ทั้งนี้เพราะโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลชุดก่อนได้สิ้นสุด โดยเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเดือนพฤษภาคมรอบสองจะอยู่ในข่ายของฤดูปลูกข้าวนาปี ซึ่งจะต้องมาใช้สิทธิ์โครงการรับจํานำ จึงต้องเร่งดำเนินโครงการรับจํานำให้เร็วขึ้นเพื่อรองรับข้าวของเกษตรกรกลุ่มนี้

"เนื่องจากเป็นการซักซ้อมใหญ่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังจำนวนมาก เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินโครงการ กรมการค้าภายในจึงได้เรียนเชิญนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าว (กชข.) มาเป็นประธานเปิดงานในวันดังกล่าว มั่นใจว่าหลังจากรับฟังรายละเอียดแล้วทุกฝ่ายจะมีความเข้าใจตรงกันยิ่งขึ้น"

นายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าโครงการรับจํานำข้าวที่จะเข้าโครงการจํานำ 7 ตุลาคม จะต้องเป็นข้าวนาปีปีการผลิต 2554/55 เท่านั้น จะเป็นข้าวผลิตจากฤดูการผลิตอื่นไม่ได้ ขณะนี้ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับความผิดปกติที่จะเกิดขึ้น

ด้านนายบรรยง พงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าคณะกรรมการกำกับดูแลรับจํานำข้าว ที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ภูมิ สารผล) เป็นประธานอนุกรรมการ กำลังจับตาการสวมสิทธิ์ เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการจํานำต้องการให้ชาวนาได้ประโยชน์สูงสุด ได้รับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยข้าวที่ติดตามมี 3 ส่วนคือ 1. ข้าวที่โรงสีซื้อไว้เดิม 2. ข้าวชาวนาแต่เปลี่ยนมือไปอยู่กับโรงสี ซึ่งโรงสีอาจใช้สิทธิ์ชาวนาโดยให้ส่วนต่างตันละ 2,000-3,000 บาท 3. ข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ

แหล่งข่าวจากวงการโรงสีข้าว เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์มีประสบการณ์ทั้งโครงการประกันรายได้และโครงการรับจํานำ คิดว่าน่าจะมีพร้อมโครงการรับจํานำที่จะเริ่มขึ้นวันที่ 7 ตุลาคม อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดีปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรของรัฐบาลก็ตามมักจะมีกระบวนการทุจริตเกิดขึ้นเสมอโครงการรับจํานำข้าวก็เช่นเดียวกัน สำหรับโครงการรับจํานำข้าวฤดูการผลิตปี 2554/55 ซึ่งเป็นโครงการรับจํานำโดยเฉพาะเรื่องราคาและปริมาณไม่เคยมีลักษณะนี้มาก่อน โดยราคาที่กำหนดเป็นราคาราคาตลาดค่อนข้างสูงและปริมาณรัฐบาลประกาศรับจํานำทุกเม็ด สิ่งที่พึงระวังในช่วงของการรับจํานำคือการสวมสิทธิ์ชาวนา

แหล่งข่าวเผยเพิ่มเติมว่าข้อที่พึงระวังและต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือก่อนหน้าทั้งโรงสีและผู้ส่งออกได้กว้านซื้อข้าวเข้าเก็บสต็อกจำนวนมาก ที่ผ่านมามีทั้งโรงสีและผู้ส่งออกอ้างว่าเหตุที่กว้านซื้อข้าวเข้าเก็บสต็อกเพราะ

ต้องการทำกำไรจากโครงการรับจำนำของรัฐบาล เพราะหากรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าตันละ 15,000 บาท ข้าวหอมมะลิ ตันละ 20,000 บาท ราคาข้าวสารเจ้า 5% จะอยู่ที่กระสอบละ 2,600 บาท ข้าวหอมมะลิกระสอบละ 4,000 บาท เพราะฉะนั้นโอกาสทำกำไรเห็นจะอยู่แล้ว จากราคาข้าวที่ซื้อมากระสอบละตั้งแต่ 1,300-1,800 บาท สำหรับข้าวขาว และกระสอบละ 3,000 บาท สำหรับข้าวหอมมะลิ ซึ่งโรงสีและผู้ส่งออกได้กำไรจากส่วนต่างกันอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดีช่องทางทำกำไรนอกจากอาศัยส่วนต่างราคาข้าวที่ซื้อไว้กับราคาข้าวหลังรับจำนำที่สูงขึ้นแล้ว เนื่องจาก 1-2 เดือนที่ผ่านมาชาวนาประสบปัญหาน้ำท่วมนาข้าว จำเป็นต้องรีบเก็บเกี่ยวข้าวหน้าน้ำ ซึ่งชาวนาไม่มีที่เก็บข้าวจึงต้องนำขายให้กับโรงสีทันที เนื่องจากเป็นข้าวหน้าน้ำโรงสีจึงซื้อไว้ราคาต่ำที่สำคัญเป็นข้าวที่ผลิตฤดูกาลผลิตนาปี 2554/55 เพราะชาวนาปลูกเดือนพฤษภาคมรอบสอง ซึ่งถือว่าเป็นชาวนาปีที่สามารถเข้าร่วมโครงการจำนำได้ แต่ชาวนานำเข้าโครงการไม่ทันเพราะต้องรีบเกี่ยวหน้าน้ำ ซึ่งจะเป็นข้าวที่โรงสีบางโรงอาจฉวยโอกาสทำกำไรได้

"ความจริงแล้วโรงสีและชาวนาในพื้นที่ปกติจะเกือกลูกกันอยู่แล้ว ชาวนาเกี่ยวข้าวหน้าน้ำไม่มีที่เก็บโรงสีอาจช่วยเก็บให้ เมื่อชาวนานำข้าวเข้าโครงการรับจำนำโรงสีอาจเก็บค่าฝากเก็บจากชาวนา เพื่อให้ชาวนาได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะชาวนาหลายคนได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจากน้ำท่วม บางคนสิ้นเนื้อประดาตัว แต่ถ้าโรงสีซื้อข้าวจากชาวนาในราคาถูกแล้วนำมาอบเก็บรักษาเพื่อรอเข้าโครงการจำนำเอง โดยยืมชื่อชาวนาและจ่ายค่าสวมสิทธิ์ให้กับชาวนาตันละ 2,000-3,000 บาท เป็นสิ่งที่ทั้งโรงสีและชาวนาทำไม่ถูกต้อง หากเป็นกรณีนี้ควรจะลงโทษทั้งสองฝ่ายโดยการขึ้นบัญชีดำทั้งโรงสีและชาวนาไม่ให้เข้าร่วมโครงการต่อไป" แหล่งข่าวกล่าวและว่า

"เหตุที่ต้องให้ขึ้นบัญชีดำทั้งโรงสีและชาวนา เพราะชาวนาจะมีความกลัวมากกว่าโรงสี กลัวว่าหากไม่ได้รับการจำนำแล้วต้องขายราคาตลาดในราคาที่ต่ำ ชาวนาจะไม่กล้าทุจริตยอมขายชื่อตัวเองให้กับโรงสี หากขึ้นบัญชีดำเฉพาะโรงสี ผู้ประกอบการโรงสีบางรายอาจซีกแซกเข้าร่วมโครงการได้"

สำหรับความเคลื่อนไหวด้านการสั่งซื้อข้าวจากโรงสีของผู้ส่งออกนั้น ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคัก โดยผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ 3 ราย ได้แก่บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด ได้ออกกิวานซื้อข้าวจำนวนมาก บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ซื้อปริมาณมากที่สุดและราคาสูงสุด ข้าวสาร 5% กระสอบละ 1,850 บาท เอเชียโกลเด้นไรซ์ กระสอบละ 1,780 บาท และนครหลวงค้าข้าว กระสอบละ 1,680 บาท ขณะที่คำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศไม่คึกคัก วันจันทร์ที่ 26 กันยายน สกนี้ องค์การสำรองอาหารแห่งประเทศอินโดนีเซีย (บลูลือก) ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาว 5% จากประเทศไทย จำนวน 70,000 ตัน จากประเทศเวียดนาม 30,000 ตัน

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

กิตติรัตน์ยันเดินทางนำข้าว 7 ต.ค.

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงความพร้อมในการเปิดรับจำนำข้าวที่จะเริ่มในวันที่ 7 ต.ค.นี้ ว่า รัฐบาลยังยืนยันกำหนดการเดิม แม้จะมีปัญหาน้ำท่วมหลายจังหวัดจนมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายถึง 4 ล้านไร่แล้ว แต่กำลังศึกษาแนวทางที่จะยืดเวลาการรับจำนำออกไปอีก เพื่อให้ชาวนาที่ถูกน้ำท่วม และสามารถฟื้นฟูได้มีโอกาสนำข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำได้ทัน ขณะเดียวกันชาวนาที่เสียหายจากน้ำท่วมจะได้รับการเยียวยาด้วยเงินชดเชยตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไปแล้ว ซึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักก็อาจจะทำให้ไม่มีข้าวมาจำนำมากนัก รัฐบาลจะดูแลไม่ให้มีปัญหาทั้งราคาและปริมาณข้าวในตลาด โดยจะทำโครงการข้าวถุงธงฟ้าอย่างต่อเนื่อง

นายกิตติรัตน์กล่าวถึงมาตรการป้องกันการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ว่า ได้มีทีมตรวจสอบถึง 15 ทีม จากตัวแทนหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอส

ไ) เป็นต้น โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าข้าวเปลือกจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์ เพราะถือว่าสำคัญมาก เพราะจะกระทบต่อพันธุ์ข้าวของไทยที่มีคุณภาพดีกว่า

ส่วนข้อกังวลที่ว่าจะมีการสวมสิทธิ์เกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมนั้น นายกิตติรัตน์กล่าวว่า ระบบการชดเชยพื้นที่นาข้าวเสียหายไร่ละ 2,222 บาทต่อไร่ จะทำให้ปัญหานี้น้อยลง เพราะจะทำให้เช็คข้อมูลเกษตรกรได้ อย่างไรก็ตามโครงการรับจำนำครั้งนี้อยู่ในสายตาของสื่อมวลชนและนักวิชาการทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จึงเชื่อว่าจะมีหลายคนช่วยตรวจสอบ และรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด

นางนารีณัฐ วัฒนชัย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากการประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมล่าสุดของสศก. ในช่วงต้นเดือนก.ย.54 พบว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมทั้งสิ้นประมาณ 4 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 3.6 ล้านไร่ ซึ่ง สศก.คาดว่าเบื้องต้นจะมีผลผลิตข้าวเสียหายประมาณ 5.4 แสนตันข้าวเปลือก มูลค่าข้าวเสียหายประมาณ 3,400 ล้านบาท ส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปีฤดูกาล 54/55 นี้ ลดลงเหลือประมาณ 24.46 ล้านตันข้าวเปลือก จากเดิมที่คาดว่าจะมีผลผลิต 25 ล้านตันข้าวเปลือก

สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 54/55 นั้น สศก.ประเมินว่าจะมีเกษตรกรนำข้าวมาเข้าร่วมโครงการจริงเพียงไม่กี่ล้านตัน เนื่องจากจุดรับจำนำข้าว คือ โรงสี ไม่ได้มีครบทุกจังหวัด ชวนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มีปริมาณข้าวในมือน้อย ก็จะไม่มีความสนใจในการขนข้าวไปยังจุดรับจำนำ เพราะไม่คุ้มกับต้นทุนการขนส่ง **ที่มา ข่าวสด**

"ไทย-เทศ"รวมหัวค้ำ "จำนำข้าว" "หม่อมอ้อย"เตือน เสี่ยงขาดทุน 1.5 แสนล้าน

"หม่อมอ้อย" ออกโรงเขียนรายงาน "จำนำข้าว ใครได้ใครเสีย" เตือนสติ "ยิ่งลักษณ์" หากดันทุรังทำโครงการต่อไปต้องผลาญเงินมากกว่า 250,000 ล้านบาท แถมต้องแบกสต็อกข้าวอ่วม เบ็ดเสร็จสุดท้ายขาดทุนโครงการ 150,000 ล้านบาท สูงที่สุดเท่าที่เคยรับจำนำข้าวกันมา เตือนหากไม่หยุด ปี 2555 ข้าวเวียดนามแซงข้าวไทยแน่ พร้อมเสนอตัวเป็นมือประสาน "โกร่ง-อัมมาร" ใช้โมเดลประกันรายได้รูปแบบ

ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาได้มีความเคลื่อนไหวจากหลายภาคส่วนออกมาคัดค้านโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 ที่กำหนดราคารับจำนำไว้สูงแบบ "ผิดปกติ" กล่าวคือ ราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้าตันละ 15,000 บาท กับราคารับจำนำข้าวหอมมะลิตันละ 20,000 บาท โดยรัฐบาลยังลักษณะอ้างว่า ต้องประกาศราคารับจำนำไว้สูงตามที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน

กระบวนการคัดค้านโครงการรับจำนำข้าวเริ่มต้นมาจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแสดงความกังวลราคาข้าวที่สูงเกินไปจะไม่สามารถแข่งขันกับข้าวเวียดนามซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งโดยตรงของข้าวไทยได้ ประกอบกับไม่มีความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล เกรงว่าจะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้ส่งออกข้าวเพียงบางกลุ่มเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ถัดมาไม่นาน สมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง ได้ทำหนังสือแสดงความกังวลที่ราคาข้าวไทยจะสูงขึ้นจากราคารับจำนำของรัฐบาล

ส่วนกระทรวงเกษตรสหรัฐก็ออกมาแสดงความกังวล ผลผลิต สต็อก และการบริโภคข้าว จะส่งผลกระทบต่อการค้าข้าวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการรับจำนำข้าวไทยถือเป็นการอุดหนุนภายในอย่างชัดเจนและเตรียมที่จะสอบถามเรื่องนี้จาก คณะผู้แทนไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO)

ตามติดมาด้วย ดร.อัมมาร สยาม วาลา กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ออกมาคัดค้านโครงการรับจำนำอย่างรุนแรง ด้วยวาทกรรม "ดีแต่ไม้" พร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่า รัฐบาลจะบริหารจัดการกับข้าวที่รับจำนำไว้ในสต็อก อย่างไร รวมไปถึงความโปร่งใสในกระบวนการรับจำนำข้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เต็มไปด้วยการทุจริต

ล่าสุด ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เผยแพร่รายงาน **"จำนำข้าว 15,000 บาท ใครได้-ใครเสีย"** ด้วยการย้อนอดีตเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างของโครงการรับ

จำหน่ายในช่วง 30 ปี นับจากปี 2524-2554 จะพบว่าโครงการรับจำหน่ายช่วงแรก ปี 2524/2525 ถึงโครงการรับจำหน่ายประจำปี 2544 รัฐบาลมีเป้าหมายแต่ต้องการยกระดับราคาข้าวในประเทศ จึงตั้งราคาจำหน่ายสูงคิดเป็น 80-95% จากราคาฐาน และตั้งเป้าหมายการรับจำหน่ายเพียงแค่ 1-2.8 ล้านตัน

ปรากฏการรับจำหน่ายในช่วงนั้นมีข้าวเข้าโครงการสูงสุดเพียง 1.6 ล้านตัน พอราคาสูงเกษตรกรมาไถ่ถอนคืน ซึ่งหมายถึง ข้าวในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในสต็อกเอกชนมากกว่าสต็อกรัฐบาล ประกอบกับราคาจำหน่ายไม่เกินกว่าราคาตลาด ทำให้การส่งออกข้าวของไทยสูงกว่าข้าวเวียดนาม

แต่หลังจากโครงการรับจำหน่าย ปี 2544/45 จนถึงโครงการรับจำหน่ายประจำปี 2547 รัฐบาลในขณะนั้นเริ่มกำหนดราคาจำหน่ายสูงกว่าราคาตลาด 100% ทำให้ความสามารถในการส่งออกข้าวของผู้ส่งออกข้าวลดลง ข้าวในประเทศจากโครงการรับจำหน่ายไหลเข้า สต็อกรัฐบาลโดยชวามาไม่มาไถ่ถอนมากขึ้น

"สต็อกข้าวรัฐบาลเริ่มมากกว่าสต็อกข้าวเอกชน ผลก็คือ การส่งออกข้าวของไทยลดลง ในขณะเดียวกันตัวเลขส่งออกข้าวของเวียดนามกลับเพิ่มสูงขึ้น ยกตัวอย่าง โครงการรับจำหน่ายประจำปี 2547 กำหนดราคาจำหน่ายสูงกว่าตลาด มีข้าวไหลเข้าโครงการ 5.2 ล้านตัน จากเป้าหมายรับจำหน่าย 9 ล้านตัน ยอดส่งออกข้าวไทยกลับลดลงจาก 10.11 ล้านตัน เหลือเพียง 7.28 ล้านตัน แต่ยอดการส่งออกข้าวเวียดนามเพิ่มมากขึ้นจาก 4.30 ล้านตัน เป็น 5.17 ล้านตัน ขณะที่ปี 2549 ซึ่งเป็นปีที่เกิดการรัฐประหาร โครงการรับจำหน่ายปี 2549/2550 ตั้งเป้าหมาย 9 ล้านตัน มีข้าวเข้าโครงการแค่ 1.8 ล้านตัน และยอดส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 7.36 เป็น 9.50 ล้านตัน ในทางกลับกัน การส่งออกของเวียดนามลดลงจาก 5.20 เหลือ 4.70 ล้านตัน แสดงว่าการเก็บข้าวในสต็อกของรัฐบาลไว้มากไม่ได้ส่งผลดีกับระบบตลาดส่งออก" ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว

สำหรับโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2554/55 ที่มีการตั้งราคาจำหน่ายสูงกว่าราคาตลาดมาก ประกอบกับรัฐบาลยังลักษณะประกาศที่จะรับจำหน่ายโดยไม่จำกัดปริมาณ น่าจะทำให้ข้าวเปลือกไหลเข้าสู่โครงการมากถึง 27 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็น 90% ของผลผลิต 30 ล้านตันของประเทศ เท่ากับรัฐบาลจะต้องสูญเสียงบประมาณในการรับจำหน่าย ซึ่งคิดจากส่วนต่างราคาข้าวกับราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 8,000 บาท เป็นเงินกว่า 250,000 ล้านบาท นับเป็นวงเงินรับจำหน่ายข้าวที่สูงที่สุดในรอบ 30 ปี นับตั้งแต่ไทยมีโครงการจำหน่ายข้าว

"กระบวนการจำหน่ายจะเริ่มกลับมามีปัญหาเหมือนในอดีต อาทิ การออกไปประทวนปลอม การสวมสิทธิ์รับจำหน่ายจากการตั้งราคาข้าวสูงกว่าราคาตลาดมาก ๆ พอข้าวเข้าสู่โครงการก็ถูกเก็บไว้ในสต็อกรัฐบาลจำนวนมาก ผู้ซื้อข้าวในตลาดโลกก็ยี้ม รอคิราคาซื้อ ถ้าเก็บข้ามปี หรือ 2 ปี ก็ยิ่งจะเสี่ยงต่อปัญหาข้าวเสื่อมคุณภาพ และมีการหาประโยชน์จากข้าวขาดบัญชี เกิดเหลื่อมโครงการจำหน่ายเกาะหลังชวามา หรือจากพ่อค้าข้าวเจ้าเล่ห์ขึ้นมามาก"

ถ้าหากรัฐบาลเลือกบริหารสต็อกข้าวโดยใช้วิธีเร่งระบายข้าวออกทันทีจะยิ่งทำให้ราคาตลาดตก แต่หากทยอยระบายจะต้องใช้เวลานานมากเพราะปริมาณข้าวที่เก็บสต็อกไว้สูงเป็น 3 เท่าจากที่เคยมีในอดีต ประกอบกับโลกยังมีผลผลิตข้าวสาลีและผลผลิตข้าวในประเทศอื่นก็เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวไทยลดลง หรือจะใช้วิธีรับจำหน่ายไปควบคู่กับการระบายออก เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนก็ยิ่งทำไม่ได้ เพราะหากรับเข้าและจ่ายออกจะทำให้ราคาตลาดไม่ปรับตัวสูงขึ้นตามวัตถุประสงค์ของรับจำหน่าย

ผลเสียอีกด้านหนึ่งของการจำหน่ายข้าวจะหนีไม่พ้นการใช้งบประมาณมหาศาล(เพราะประกาศรับจำหน่ายข้าวทุกเมล็ด) และการตั้งราคาจำหน่ายสูงกว่าราคาตลาดมาก ๆ จะทำให้โครงการเกิดภาวะการขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งราคาจำหน่ายสูงมากเท่าใด การขาดทุนโครงการก็จะมากขึ้นเท่านั้น

โดยหากเทียบกับการรับจำหน่ายที่มีการปิดเป็นปกติตลาดมีการขาดทุนต่อเนื่องจำนวนมากตั้งแต่ปี 2547/2548 ขาดทุน 4,926 ล้านบาท, นาปี 2548 ขาดทุน 341 ล้านบาท, นาปี 2548/2549 ขาดทุน 9,929 ล้านบาท, นาปี 2549 ขาดทุน 3,094 ล้านบาท แล้วจึงปรับลดลงในปี 2549/2550 ที่มีการรัฐประหาร ข้าวเหลือในมือรัฐบาลน้อย ขาดทุนน้อยเพียง 504 ล้านบาท

ส่วนปี 2551 รัฐบาลพรรคพลังประชาชนเข้ามาใหม่ไม่ขาดทุนเพราะราคาข้าวในตลาดโลกขณะนั้นสูง ต่อมาปี 2552 ทางรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยังใช้นโยบายจำนำต่อเนื่อง และตั้งราคานำตลาดต้นละ 2,000 บาท มีข้าวเข้าโครงการ 5.32 ล้านตัน จากที่ตั้งไว้ 8 ล้านตัน รัฐบาลต้องขายขาดทุน 28,474 ล้านบาท และเชื่อว่าในปีนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์น่าจะขาดทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า 150,000 ล้านบาท หรือสูงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกัน

"หลังจากการระบายสต็อกข้าวลोटใหญ่ 4 ล้าน คือ ราคา FOB จะลดลง รัฐบาลใช้เวลาสต็อกนานจนข้าวเสื่อมราคาก็ลดลงอีก และที่สำคัญจะเกิดเหลื่อมเกาะหลังขาวนา รัฐบาลต้องสลัดให้ได้ ระยะยาวหากยังไม่หยุดโครงการนี้ ปี 2555 เวียดนามจะแทรกไทยเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ หากตั้งใจจริงที่จะช่วยขาวนาและรักษาระบบค้าเสรีไว้ ผมพร้อมจะหารือทางออกร่วมกับดร.วีรพงษ์ และ ดร.อัมมาร ครึ่งวันก็จะได้ข้อสรุป แต่คงไม่ใช่วิธีจำนำ อาจจะเปลี่ยนวิธีที่ 3 เป็นการประกันในรูปแบบใหม่" ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมโรงสีข้าวไทยจะมีการเรียกประชุมสมาชิกเพื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการรับจำนำโดยเฉพาะเรื่องการสีแปรสภาพข้าวที่กชช.กำหนดให้สีแปรข้าวเจ้าปริมาณ 100% ที่รับจำนำ ส่วนข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด และข้าวเหนียว กลับให้สีแปรตามความเหมาะสม แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกชช.

"เมื่อไม่อนุญาตให้สีแปร โรงสีก็จะ ไม่กล้าเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวซึ่งจะกลายเป็นการเปิดช่องให้โรงสีภาคกลางข้ามเขตขึ้นไปซื้อข้าวจากภาคอีสานอย่างในอดีต และเกิดการทุจริตตามมา"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

สั่งเช็กสต็อกข้าวโรงสีทั่วประเทศ. ตรวจเข้มพท.ชายแดน-น้ำท่วม หวั่นสวมสิทธิเข้าโครงการจำนำ

นายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูกาลผลิตหน้าปี 2554/55 ว่าได้จัดเตรียมแนวทางและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในระหว่างโครงการรับจำนำ และเพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ และลักลอบนำเข้า สั่งการให้กรมการค้าภายใน (คน.) ตรวจสอบสต็อกข้าวของโรงสีทั่วประเทศ ทั้งที่เข้าร่วมโครงการและไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และขอมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) แจ่งปริมาณครอบครองข้าวในสต็อกทั้งหมดก่อนและหลังโครงการรับจำนำ ส่วนการป้องกันลักลอบนำเข้าข้าวตามชายแดน ที่มีพื้นที่ติดชายแดน 32 จังหวัด สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ออกประกาศเข้มงวดการห้ามนำเข้าข้าวเปลือกและข้าวสารทุกชนิด และห้ามเคลื่อนย้ายข้าวข้ามเขต ยกเว้นข้าวชนิดที่ได้รับอนุญาตตามกรอบความตกลงเปิดเสรีอาเซียน (อาฟต้า) เฉพาะปลายข้าวและข้าวที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษในพื้นที่น้ำท่วม เพราะมีข้าวเสียหายก็อาจนำข้าวโรงสีมาสวมสิทธิ และการขนย้ายข้าวตามจังหวัดชายแดน พบพฤติกรรมพ่อค้าขายข้าวมีการขนย้ายข้าวผิดปกติ ก็จะมีทีมเฉพาะกิจออกตรวจสอบและเข้มงวดต่อการขนย้าย รวมถึงตรวจสอบสัญญาซื้อขายข้าวตามชายแดนให้มากขึ้น และได้ให้ทีมตรวจสอบเฉพาะกิจ 15 ชุดลงพื้นที่เตรียมพร้อมป้องกันการทุจริตและการสวมสิทธิได้ทันทีเมื่อเปิดรับจำนำ 7 ตุลาคมนี้

นายภูมิกล่าวว่า นอกจากนี้ มอบหมายให้อนุกรรมการรับจำนำข้าวจังหวัด ได้ตรวจสอบความพร้อมของโรงสีทั้งในด้านเครื่องวัดความชื้นต้องมี 2 เครื่อง หลักทรัพย์ค้ำประกัน ติดตั้งกล้องวงจรปิด และการจัดเก็บข้าว นอกจากนี้การเปิดรับจำนำจะตรวจเช็คปริมาณรับจำนำข้าวจากขาวนาแต่ละราย จากหนังสือรับรองเกษตรกร และข้อมูลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

นายบรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีขาวนาในพื้นที่น้ำท่วมขอเลื่อนเวลารับจำนำออกไปอีก 1-2 เดือนหลังสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ว่า ต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว (กชช.) ว่า จะพิจารณาให้พื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมขังนานและข้าวเสียหายทั้งหมดจนต้องเพาะปลูกทดแทนใหม่หลัง

น้ำลด แต่เก็บเกี่ยวไม่ทันเดือนกุมภาพันธ์ ก็อาจเลื่อนให้อีก 1-2 เดือน เช่น พื้นที่นาในจังหวัดสุโขทัย ชัยนาท พิษณุโลก พิจิตร เป็นต้น
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

AFET ขานรับนโยบายยกระดับราคาสินค้าเกษตร

นายประสาธ ฤทธิพิทักษ์ ประธานกรรมการ ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) กล่าวว่า สินค้าเกษตรมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น ล่าสุดในรอบ 7 เดือนของปีนี้ ภาพรวมการค้าและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยมีการขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นสูง 53.8% และสำหรับรายสินค้าที่มีการซื้อขายใน AFET เพิ่มขึ้นมาก ข้าว ยาง มันสำปะหลัง เพิ่มขึ้น 110%, 69.3% และ 47.4% ตามลำดับ ทั้งนี้ AFET ในฐานะที่เป็นกลไกด้านเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรของประเทศ มีภารกิจหลักที่สำคัญและมีความพร้อมที่จะดำเนินการสานต่อนโยบายรัฐทั้งในด้านการยกระดับราคาสินค้า และดูแลเสถียรภาพของราคาที่เหมาะสม ซึ่งหมายถึงการที่เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่สูงเพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุน

โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้า การที่ไทยมีตลาดล่วงหน้าของเราเองทำให้การกวดราคาของผู้ซื้อในตลาดล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในการตกลงซื้อขาย ไม่สามารถทำได้ง่าย ซึ่งเท่าที่ผ่านมา AFET มีบทบาทสำคัญในการยกระดับราคาสินค้าให้เหมาะสม และเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าเกษตรและแหล่งอ้างอิงราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค ทำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถนำราคาดังกล่าวไปใช้อ้างอิงและปรับโครงสร้างการผลิต ให้เป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ราคาในตลาดมีเสถียรภาพ

ดังจะเห็นได้จากราคาในตลาดล่วงหน้าในญี่ปุ่น (TOCOM) และตลาดล่วงหน้าในสิงคโปร์ (SICOM) ในช่วงเข้าก่อนที่ AFET จะเปิดการซื้อขาย ราคาทั้ง 2 ตลาดจะค่อนข้างต่ำ และเมื่อ AFET เปิดทำการซื้อขาย ราคา TOCOM และ SICOM จะปรับตัวขนานกับ AFET ซึ่งผลจากการยกระดับราคาสินค้าจะทำให้เกิดประโยชน์ในทางมูลค่ามหาศาล เช่น ราคายางที่ขยับราคาสูงขึ้น เพียงกิโลกรัมละ 1 บาท กับปริมาณการส่งออกมากถึง 3 ล้านตัน ก็ส่งผลมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะสะท้อนกลับสู่เกษตรกรซึ่งเป็นฐานรากของประเทศในที่สุด

ในขณะที่เดียวกันถ้าเรามีการซื้อขายมันสำปะหลัง (ปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง 27 ล้านตัน และข้าว (ปริมาณการผลิตข้าว 25 ล้านตัน) ได้เหมือนเช่นเดียวกับสินค้ายาง โดยหากยกระดับราคาได้จริงเพียง 50 สตางค์/กก. ก็จะทำให้รายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 27,500 ล้านบาท/ปี

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล ผ่านกลไกการซื้อขายล่วงหน้าของ AFET ในช่วงปี 2550 และ 2552 จำนวน 700,000 ตัน ซึ่งถือเป็นการซื้อขายที่โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าวทุกประเภทและทุกระดับสามารถเข้ามาแข่งขันกันกำหนดราคาได้ จากผลการดำเนินการดังกล่าวปรากฏว่า ราคาซื้อขายข้าวใน AFET มีราคาสูงกว่าราคาในตลาดข้าวปกติประมาณ 2.48% คิดเป็นมูลค่าข้าวที่เพิ่มขึ้น 134 ล้านบาทโดยประมาณ

สำหรับนโยบายรัฐบาลในปีที่จะมีการรับจำนำข้าว จำนวนทั้งสิ้น 25 ล้านตัน และมีนโยบายในการระบายข้าวผ่านกลไก AFET นั้น AFET ได้กำหนดแผนงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2554 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ภาครัฐและองค์กรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหลายฝ่ายต่างตอบรับและให้ข้อเสนอแนะให้มีการใช้กลไกการซื้อขายและส่งมอบสินค้าของ AFET เข้ามาสานต่อนโยบายรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว โดยเน้นถึงความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความเชื่อมั่น กลไกการซื้อขายการชำระราคาและส่งมอบที่รองรับที่มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้ของผู้เกี่ยวข้องกับสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์ของ AFET เองที่เน้นในเรื่อง

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร หรือ Food Security และให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายล่วงหน้า
สินค้าเกษตรและอาหารของภูมิภาคอย่างแท้จริง
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

อดีตรมว.พาณิชย์หัวน้ำข้าวเกิดทุจริต

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในฐานะที่เคยทำงานอยู่กระทรวงพาณิชย์มาก่อน รู้สึกเป็นห่วงโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลชุดนี้ประกาศรับจำนำทุกเม็ด ซึ่งประเมินภาระจากการรับจำนำไม่ได้ว่าจริง ๆ ต้องใช้เงินเท่าไร และเงินที่รัฐบาลประกาศไว้ว่าจะใช้ 4.3 แสนล้านบาท จะเพียงพอหรือไม่ และเงินที่นำมาใช้ในโครงการนี้จะมาจากไหน

นายณรงค์ชัย กล่าวว่า สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือการควบคุมเรื่องทุจริตในการรับจำนำข้าวจะทำได้หรือไม่ แม้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการรับจำนำ และตั้งคณะกรรมการเพื่อมาดูแลการทุจริตในโครงการ พร้อมทั้งได้ตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) มาช่วยดูแลการทุจริต แต่เชื่อว่าการควบคุมไม่ให้เกิดทุจริตขึ้นมาในโครงการเป็นการยาก

"ผมอยู่ในประเทศนี้มานานก็หวังว่าคงคุมทุจริตได้ระดับหนึ่ง ผมเคยอยู่กระทรวงพาณิชย์ พบว่าคุมทุจริตยากมาก ปัญหาการรับจำนำไม่รู้ว่าจะเอกสารไหนจริงไหนปลอม เคย ไปประทวนรับจำนำ ผู้ปฏิบัติคุมเรื่องพวกนี้ได้ยากมาก" นายณรงค์ชัย กล่าว

นายณรงค์ชัย กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกที่กำลังมีปัญหาในขณะนี้คิดว่าปัญหาจะยังไม่จบ ยังเป็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทย แต่คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยยังสามารถเติบโตได้ในระดับ 4.5-5%

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ต่างชาติใจใต้งจํานำข้าวชี้ขาดกฎ'ดับเบิลยูทีโอ'บิดเบือนตลาดข้าวโลก

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เร็ว ๆ นี้ คณะผู้แทนไทยด้านการประสานงานองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เตรียมขอหารือกับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เพื่อทราบความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของรัฐบาลไทย ที่จะนำไปใช้ชี้แจงต่อดับเบิลยูทีโอเดือน พ.ย. นี้ เพราะขณะนี้หลายประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐ อินเดีย ตั้งคำถามกับไทยถึงนโยบายการอุดหนุนสินค้าเกษตร โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้และโครงการรับจำนำข้าวเปลือก เป็นการบิดเบือนกลไกราคาตลาดข้าวในโลก และมีการอุดหนุนเกินขอบเขตที่องค์การการค้าโลกกำหนดไม่เกิน 1.9 หมื่นล้านบาทต่อปีหรือไม่

อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยได้เตรียมแนวทางชี้แจงไว้แล้ว โดยยืนยันว่าการดำเนินการของไทยไม่ได้ผิดหลักการ แต่เป็นเพียงแต่ถ้อยคำนโยบายที่ยังไม่ชัดเจน หากถ้าชี้แจงอย่างละเอียด จะไม่สร้างปัญหาต่อการค้าระหว่างประเทศ เพราะการดูแลราคาสินค้าเกษตรของไทยมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่หลายประเทศที่เป็นสมาชิกดับเบิลยูทีโอดำเนินการอยู่เช่นกัน

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การอุดหนุนที่ดับเบิลยูทีโอกล่าวคือการอุดหนุนที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้า และราคาขายสินค้าในประเทศนั้น ๆ ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้ประเทศคู่แข่งได้รับความเสียหาย ขายสินค้าชนิดเดียวกันไม่ได้ หรือต้องตัดราคาขายจนขาดทุน ซึ่งแตกต่างจากกรณีรับจำนำข้าวของรัฐบาลไทย ถือเป็นความช่วยเหลือเกษตรกร เพราะจะทำให้ราคาข้าวไทยสูงขึ้น และไม่มีใครเสียประโยชน์ เพราะคู่แข่งก็ขายข้าวได้สูงขึ้นตาม ส่วนงบประมาณที่รัฐบาลตั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน 4 แสนล้านบาทนั้น ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเงินที่ใช้แล้วหมดไป แต่เมื่อใช้แล้ว ก็จะมีเงินก้อนใหม่กลับเข้ามา

"ไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงมีการจับจ้องนโยบายรับจำนำครั้งนี้กันนัก เพราะไทยมีนโยบายรับจำนำมาโดยตลอด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายข้าวได้ในราคาสูงขึ้น ถือเป็นภาระระดับรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ อยากบอกให้คนที่ปล่อยข่าว หยุดพุดได้แล้ว อยากให้ทำเพื่อประเทศชาติบ้าง"

นายบุรณ์ อินธิรัตน์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย กล่าวว่า ขณะนี้ภูมิภาคแอฟริกาใต้กำลังรณรงค์การผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศให้ได้ภายในปี 58 ดังนั้นภาครัฐจะต้องวางยุทธศาสตร์ลงทุนตลาดนี้ใหม่ โดยเฉพาะข้าวไม่เช่นนั้น อาจสูญเสียตลาดนี้ให้กับเวียดนาม และอินเดียได้ เนื่องจากเวียดนามได้เข้าไปปลูกข้าวมีพื้นที่กว่าหมื่นไร่ ในขณะที่อินเดียผูกขาดเป็นคนกลางค้าข้าวกับแอฟริกามาหลายสิบปีแล้ว

“การที่รัฐบาลประกาศเปิดโครงการรับจำนำข้าวในราคาสูง เพื่อต้องการให้เกษตรกรไทยมีรายได้ดีขึ้น จะส่งผลให้ราคาข้าวของไทยตั้งแต่เดือน ต.ค.ปรับสูงขึ้น เชื่อว่าผู้นำเข้าเริ่มหันไปมองตลาดเวียดนาม และอินเดีย ที่อนุญาตให้มีการส่งออกข้าวหอม-บาสมาดิ ได้ในปีนี้ 1-1.2 ล้านตัน ขณะเดียวกันผู้บริโภคนในแอฟริกาก็จะมีการปรับตัว และบางส่วนจะหันไปบริโภคแป้งประเภทอื่นบ้าง เช่น มันสำปะหลัง และมันมือเสือแทน”

นายภูมิ สารผล รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ไม่มีแผนเลื่อนกำหนดเปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 54/55 ที่จะมียุ้ง 7 ต.ค.นี้อย่างแน่นอน เพราะขณะนี้รัฐบาลดำเนินการเตรียมความพร้อมไว้เกือบ 100% แล้วและวันที่ 21 ก.ย. จะเป็นประธานประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลโครงการรับจำนำข้าวฯ โดยมีประเด็นหารือการตรวจสอบความพร้อมการเปิดโครงการ ซึ่งเบื้องต้นได้รับรายงานแล้วว่ามีความพร้อมทุกด้าน รวมถึงการตรวจสอบสิทธิขานาที่จะเข้าร่วมโครงการ แต่ยอมรับว่าจำนวนขานาและโรงสีที่จะร่วมโครงการยังไม่ชัดเจน เพราะเป็นช่วงดำเนินการเปิดให้แจ้งความจำนงร่วมโครงการ

“ใครลือว่าจะเลื่อนโครงการรับจำนำเป็นไปไม่ได้ วันที่ 21 ก.ย. ผมจะประชุมอนุกรรมการกำกับฯ ก็จะมาดูกันว่าใครทำงานไปถึงไหนแล้ว ดิตขัดอะไร จะได้ช่วยกันแก้ไข เพราะ 7 ต.ค.นี้เปิดรับจำนำข้าวแน่นอน”

ที่มา เดลินิวส์

เวียดนาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเวียดนาม (The Agriculture Ministry) ระบุว่า ผลผลิตข้าวของเวียดนามในปี 2011 จะเพิ่มขึ้นเป็น 42 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าที่เคยมีการคาดการณ์ไว้ว่าเวียดนามจะผลิตข้าวได้เพียง 41.6 ล้านตันข้าวเปลือก ทั้งนี้เนื่องจากการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเป็น 48 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นเป็น 880 ก.ก.ต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น 3%

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ยังคาดการณ์ว่าในปี 2011 เวียดนามอาจจะส่งออกข้าวได้ 7.3 ล้านตัน ตามที่เคยประเมินไว้ และเมื่อเทียบกับปี 2010 ที่ส่งออกได้ 6.83 ล้านตัน โดยคาดว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี นี้ เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ 6.08 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ ตลาดส่งออกหลักในปีนี้เป็น อินโดนีเซียที่นำเข้าข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 36 เท่า และมาเลเซียที่นำเข้าเพิ่มขึ้น 2.7 เท่า ตามลำดับ

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง วันที่ 1-22 ก.ย. 2554 มีจำนวน 352,581 ตัน มูลค่า 183.697 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 22 ก.ย. 2554 มีจำนวน 5.67 ล้านตัน มูลค่า 2.708 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 7.9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 21.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย) เวียดนาม จะส่งออกข้าวได้ถึง 6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคาส่งออกในช่วงนี้ค่อนข้างทรงตัว โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 545-550 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ก่อน เช่นเดียวกัน

ส่วนความคืบหน้าของการที่ผู้ส่งออกของเวียดนามขายข้าวขาว 15% ให้แก่ อินโดนีเซียจำนวน 400,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงของรัฐบาลต่อรัฐบาลนั้น คาดว่าราคาน่าจะอยู่ราว ๆ 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี โดยกำหนดส่งมอบภายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

มีรายงานว่า จากการที่ประเทศไทยจะนำโครงการรับจำนำข้าวมาใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. ศกนี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวทั่วโลกนั้น มีรายงานว่าวงการค้าข้าวของเวียดนามก็ได้เตรียมการรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้ว ทั้งนี้วงการค้าคาดว่า เมื่อราคาข้าวของไทยปรับตัวสูงขึ้นก็จะทำให้ข้าวเวียดนามสูงขึ้นตามไปด้วย

ในขณะที่เวียดนามมีการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (The summer-autumn rice crop) เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยข้าวส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของผู้ค้าข้าว และโรงสี ซึ่งนับตั้งแต่เดือน ส.ค. เป็นต้นมาหลังจากที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่า ราคาข้าวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีการเร่งเก็บสต็อกข้าวซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นมาก

วงการค้าคาดว่าเมื่อประเทศไทยนำโครงการรับจำนำข้าวมาใช้จะทำให้ราคาข้าวของไทยสูงขึ้น และทำให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศหันมาซื้อข้าวจากเวียดนาม ซึ่งก็จะทำให้ราคาข้าวของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย และจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศที่ประชาชนชาวเวียดนามบริโภคปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

มีรายงานว่าผู้ส่งออกข้าวของอินเดียได้ถอนคำร้องที่ขอให้มีการยับยั้งการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวจำนวน 1 ล้านตัน เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้ได้รับการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวจำนวน 82 ราย ทยอยละ 12,500 ตัน

ทั้งนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย (All India Rice Exports) ระบุว่า เมื่อรัฐบาลได้อนุญาตให้มีการส่งออกข้าวได้ 2 ล้านตันโดยไม่มีการกำหนดปริมาณส่งออกของผู้ส่งออกแต่ละราย และไม่กำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำนั้น เท่ากับว่าการจัดสรรโควตาในครั้งแรกนั้นหมดความหมายไปโดยปริยาย

ผู้ค้าข้าวอินเดียได้กำหนดราคาขายข้าว 100% broken sortexed rice ประมาณ 365-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน ถูกกว่าข้าวไทย (535-545 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ประมาณ 170 เหรียญสหรัฐ และถูกกว่าข้าวเวียดนาม (445-455 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ประมาณ 80 เหรียญสหรัฐ ส่วนข้าวหนึ่ง ราคาอยู่ระหว่าง 460-470 ถูกกว่าข้าวไทย (600-610 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ประมาณ 105 เหรียญสหรัฐ

มีรายงานว่า ผู้ส่งออกข้าวได้ทำสัญญาขายข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิให้กับผู้ซื้อในแอฟริกาประมาณ 300,000 ตัน ราคาประมาณ 460-500 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตรของบังคลาเทศ (The Department of Agricultural Extension) คาดว่าผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวในฤดูนาปี หรือข้าวหน้าน้ำฝน (Rain-fed Rice) (คิดเป็น 40% ของผลผลิตข้าวทั้งหมด) ในปี 2554/55 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 13.3 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 4% ซึ่งเป็นสัญญาณชี้ว่าบังคลาเทศไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวที่มีราคาอยู่ในเกณฑ์สูง โดยอาจนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 500,000 ตันในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ไปจนถึงช่วงมิถุนายน 2555

โดยปกติบังคลาเทศมีปริมาณการผลิตข้าวเพียงพอกับความต้องการในประเทศ แต่ยังคงนำเข้าเพื่อเป็นสต็อกสำรองไว้สำหรับในช่วงที่เกิดปัญหาภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตข้าวของบังคลาเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลผลิตข้าวในฤดูนาปี ในปี 2553/54 อยู่ที่ระดับ 12.79 ล้านตัน เทียบกับ 12.27 ในปีก่อนหน้า ทำให้ในปี 2553/54 บังคลาเทศมีปริมาณการผลิตข้าวทั้งหมด 33.54 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 32.32 ล้านตันในปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้น 3.8% ทั้งนี้

ฟิลิปปินส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (Agriculture Secretary) เปิดเผยว่า ในปี 2012 ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวไม่เกิน 500,000 ตัน (ลดลงจากจำนวน 860,000 ตัน ที่นำเข้าในปีนี้) เนื่องจากการปรับปรุงระบบชลประทานในประเทศ และภาวะฝนที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตข้าว แม้ว่าข้าวบางส่วนของฟิลิปปินส์จะได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมก็ตาม โดยคาดว่าผลผลิตข้าวในปี 2011 จะเพิ่มขึ้นเป็น 17.3 ล้านตันข้าวเปลือก โดยเฉพาะผลผลิตข้าวที่จะออกสู่ตลาดในช่วงไตรมาส 3 ที่คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงถึง 3.21 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 21.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ได้ประกาศนโยบายลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าว (Self-sufficient) ภายในปี 2012 โดยการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ซึ่งเท่ากับว่าฟิลิปปินส์ลดบทบาทการเป็นผู้นำเข้าข้าวอันดับหนึ่งของโลก แต่การลดความต้องการนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ส่งผลกระทบต่อเวียดนามมากกว่าไทย เนื่องจากฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ แต่ผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามคาดว่าจะยังสามารถส่งออกข้าวไปยังตลาดอินโดนีเซียและมาเลเซีย รวมทั้งยังมีคำสั่งซื้อจากภาคเอกชนของฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมามีจำนวน 2.72 ล้านตัน ลดลงประมาณ 10% จากเดือนที่ผ่านมา (3.02 ล้านตัน) แบ่งเป็นข้าวที่อยู่ในคลังของ NFA ประมาณ 55% คลังเอกชน (commercial warehouses) ประมาณ 22% และในครัวเรือน (household) ประมาณ 23% ซึ่งข้าวจำนวนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศประมาณ 80 วัน (อยู่ในคลังของ NFA ประมาณ 44 วัน คลังเอกชน (commercial warehouses) ประมาณ 17 วัน และในครัวเรือน (household) ประมาณ 19 วัน)

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นแถลงว่า ญี่ปุ่นพบการปนเปื้อนของซีซีเอ็มเกินกว่าระดับที่รัฐบาลอนุญาตในตัวอย่างข้าวก่อนเก็บเกี่ยวในเมืองนิฮงมัตสึ จังหวัดฟูกูชิมะ ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์เมื่อเดือนมีนาคม ไปทางตะวันออกเฉียง 56 กม.

กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นแถลงว่า ตรวจพบซีซีเอ็ม 500 เบ็กเคอเรลต่อกิโลกรัม ในตัวอย่างข้าว ทำให้ทางการจังหวัดฟูกูชิมะต้องขยายการตรวจอย่างละเอียด นับเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นตรวจพบข้าวปนเปื้อนซีซีเอ็มเกินกว่า 200 เบ็กเคอเรลต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นระดับที่ต้องมีการตรวจหาการปนเปื้อนในข้าวที่เก็บเกี่ยวในพื้นที่นั้นด้วย รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดเกณฑ์การตรวจหาการปนเปื้อนรังสีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดให้มีการตรวจในเบื้องต้น จากนั้นจึงมีการตรวจอย่างละเอียดก่อนอนุมัติให้มีการขนส่งต่อไป หากผลการตรวจในเบื้องต้นพบการปนเปื้อนซีซีเอ็มที่ 200 เบ็กเคอเรลต่อกิโลกรัม หรือมากกว่า จะต้องมีการตรวจผลผลิตนั้นอย่างละเอียดก่อนจะอนุญาตให้ขนส่งต่อไป และหากตรวจพบซีซีเอ็มเกินกว่า 500 เบ็กเคอเรล จะหยุดการขนส่งข้าวจากพื้นที่นั้นๆ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งระงับการขนส่งข้าวแต่อย่างใด

ญี่ปุ่นกำลังพยายามหาทางเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา ทั้งด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์ และความปลอดภัยด้านอาหารหลังพบการปนเปื้อนรังสี

จีน

สำนักงานการเกษตรของจีนประกาศความสำเร็จ หลังข้าวพันธุ์ผสมสายพันธุ์ใหม่ของจีน หรือข้าวซูเปอร์ไรซ์ ทำสถิติโลกใหม่ด้วยผลผลิตสูงกว่า 2,224 กก./ไร่

นักวิชาการจากสำนักงานการเกษตรมณฑลหูหนาน ทางภาคกลางของของจีน เผยระหว่างการแถลงข่าวว่า ข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวซึ่งมีรหัสว่า DH2525 ที่ทำการทดลองปลูกที่เมืองหลงฮุย ให้ผลผลิตในการเก็บเกี่ยวที่ 13,900 กก./เฮกตาร์ หรือประมาณ 2,224 กก./ไร่ และความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าจีนได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการวิจัยพันธุ์ข้าวข้ามสายพันธุ์ชั้นนำของโลก

และเพื่อเป็นการรับประกันความแม่นยำของตัวเลขดังกล่าว ทีมผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงการเกษตร ได้สุ่มตรวจสอบเฉพาะปลูกจำนวน 3 แปลงจากทั้งสิ้น 18 แปลง จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 7.2 เฮกตาร์

ข้าวลูกผสมพันธุ์ดังกล่าวเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ของข้าวหลายชนิด หลังนายหยวน หลงปิง ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งข้าวพันธุ์ผสม เริ่มพัฒนาข้าวพันธุ์ผสมในช่วงปี 1974 โดยทีมวิจัยของเขาได้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตเป็น 10,500 กก./เฮกตาร์ในปี 2000 และ 12 ตัน/เฮกตาร์ ในปี 2004 และถูกบันทึกเป็นสถิติโลกทั้ง 2 ครั้ง ทั้งนี้ เขาให้คำมั่นที่จะคิดค้นข้าวพันธุ์ผสมสายพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อให้ได้ปริมาณข้าวถึง 15 ตันต่อเฮกตาร์ ภายในปี 2020

ทั้งนี้ มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วโลก และราวร้อยละ 60 ของประชากรจีนบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ขณะที่ตามข้อมูลของสำนักงานอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ เปิดเผยว่า ในปี 2010 ประชากรมากกว่า 900 ล้านคนทั่วโลก ยังประสบกับภาวะขาดแคลนอาหาร เพิ่มขึ้นจาก 800 ล้านคนในปี 1995

โดยในปี 2009 เริ่มมีการเพาะปลูกข้าวซูเปอร์ไรซ์ ในอินเดีย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา โดยครอบคลุมพื้นที่ราว 3 ล้านเฮกตาร์ และผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา สำนักข่าวไทย

ฮ่องกง

สำนักงานส่งเสริมการค้า ณ เมืองฮ่องกง รายงานภาวะการนำเข้าข้าวของฮ่องกงประจำเดือนสิงหาคม 2554 จากปริมาณการนำเข้าและแหล่งนำเข้า ต่างๆ โดยฮ่องกงมีปริมาณการนำเข้าข้าวระหว่างมกราคม- สิงหาคม 2554 รวม 226,038 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวน 138,362 ตัน (สัดส่วน 61.2%) รองลงมาคือเวียดนาม 62,549 ตัน (สัดส่วน 27.7%) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามด้วยจีน 21,205 ตัน (สัดส่วน 9.4%) ออสเตรเลีย 1,904 ตัน (สัดส่วน 0.8%) กัมพูชา 583 ตัน (สัดส่วน 0.3%) ญี่ปุ่น 553 ตัน (สัดส่วน 0.2%) สหรัฐอเมริกา 463 ตัน (สัดส่วน 0.2%) และไต้หวัน 230 ตัน (สัดส่วน 0.1%)

ทั้งนี้ ราคาข้าวของไทยในเดือนสิงหาคม 2554 เป็นดังนี้ 1. ข้าวหอมมะลินำเข้าไม่บรรจุถุง ราคา HK\$ 7,790.37/ ตัน 2.บรรจุถุง ราคา HK\$ 8,871.90/ ตัน 3.ข้าวขาว นำเข้าไม่บรรจุถุง ราคา HK\$ 5,931.51/ตัน 4. บรรจุถุง ราคา HK\$ 7,853.88/ตัน 5.ข้าวหอมมะลิ ราคาปลีก (ไม่บรรจุถุง) HK\$ 13.44/กก. 6. ข้าวหอมมะลิ ราคาปลีก บรรจุถุง HK\$ 11.12 กก. 7. ข้าวขาวราคาปลีก (ไม่บรรจุถุง) ราคา HK\$ 6.61/กก 8. ข้าวขาวราคาปลีก บรรจุถุง HK\$ 8.73/กก

สำหรับการเก็บข้าวในสต็อกนั้น (Rice Stock) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ ปัจจุบันทั้งหมดรวม 32,597 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (Whole rice) 30,836 ตัน และอื่นๆ (other) 1,761 ตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง